



การสมัครเข้าเรียนในระดับอนุบาล

ภาพรวมเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอนุบาล



ในฮ่องกง เด็กอายุระหว่างสามปีถึงหกปีสามารถเข้าเรียนในระดับอนุบาล ในโรงเรียนอนุบาล จุดประสงค์ ของการศึกษาในระดับอนุบาล คือ การสนับสนุนเด็กให้ได้รับความรู้ในการพัฒนาส่วนบุคคลทุกส่วนและช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของเขาและพัฒนาสติปัญญาให้เขามีทัศนคติทางการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ เพื่อเป็นการวางรากฐานในการเรียนรู้ในอนาคตของเขา

โรงเรียนอนุบาลจะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายการศึกษา โรงเรียนหลายแห่งมีศูนย์รับเลี้ยงเด็กให้ให้บริการดูแลเด็กอายุต่ำกว่าสามปีด้วย

ขณะนี้ในฮ่องกงมีสถานที่เรียน โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนอนุบาลที่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ประมาณ 1,000 แห่ง ซึ่งดำเนินการโดย ภาคเอกชนและแบ่งเป็นประเภทที่ไม่แสวงหาผลกำไรและประเภทเอกชนและเป็นอิสระ

โรงเรียนอนุบาลเรียนอนุบาลมีทั้งที่ใช้หลักสูตรของท้องถิ่นและหลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีระบบเรียนครึ่งวันกับเรียนเต็มวันให้ผู้ปกครองเลือก

ผู้ปกครองควรสมัครไปยังโรงเรียนอนุบาลด้วยตนเอง

โรงเรียนอนุบาลทั้งหมดจะต้องรักษาอัตราส่วนระหว่างครูหนึ่งท่านต่อนักเรียน 15 คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ค.ศ. 2003/04 เพื่อที่ครูจะได้มีเวลาตอบสนองต่อ

ความต้องการและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนได้



บัตรส่วนลดสำหรับการศึกษาก่อนชั้นประถม (PEVS)

ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงได้แถลงนโยบายปี ค.ศ. 2006-07 ไว้ว่า นับตั้งแต่ปีการศึกษา ค.ศ. 2007/2008 เป็นต้นไป รัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือในรูปแบบของบัตรส่วนลดต่อผู้ปกครองของเด็กอายุระหว่างสามถึงหกปี มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ค.ศ. 2012/13 มูลค่าของบัตรส่วนลดจะปรับรายปีโดย

การอ้างอิงกับครรชนี่ส่วนประกอบราคาของผู้บริโภค

นักเรียนที่มีหลักฐานบัตรส่วนลดสำหรับการศึกษาก่อนชั้นประถมที่เหมาะสมนี้ สามารถได้ส่วนลดเมื่อเข้าเรียนในชั้นระดับอนุบาลที่กำหนดไว้

มีข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ: www.edb.gov.hk/pre-primary_e

เด็ก ๆ ในฮ่องกงจะไม่ถูกตัดสิทธิของการศึกษาระดับอนุบาลอันเนื่องมาจากการขาดแคลนด้านการเงิน ไม่คำนึงถึงสัญชาติของเขา ถ้าเขามีความต้องการความช่วยเหลือทางการเงินหลังจากใช้ใบส่วนลดสำหรับการศึกษาก่อนชั้นประถม ผู้ปกครองอาจจะสมัครขอลดค่าธรรมเนียม ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือค่าเล่าเรียนสำหรับ โรงเรียนอนุบาลและ โรงเรียนอนุบาลที่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก



การสมัครเข้าเรียนในระดับอนุบาล

โครงการให้ความช่วยเหลือค่าเล่าเรียนสำหรับโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนอนุบาลที่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 2154 2130

เว็บไซต์ www.sfaa.gov.hk/eng/schemes/kinder.htm



ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนอนุบาลที่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

(เว็บไซต์ www.chsc.hk/kindergarten)

กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศ “ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนอนุบาลที่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก” ทั้งสองภาษา (ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) ผ่านเว็บไซต์ทุกปี เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถมีข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนอนุบาลที่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลนี้เมื่อต้องเลือกสถานที่เรียนระดับอนุบาลให้กับบุตรของเขา

ข้อมูลข้างต้นจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียน คุณสมบัติของครู หมายเลขทะเบียนของโรงเรียน ฯลฯ

ข้อมูลที่พิมพ์ออกมา ยังมีให้ผู้ปกครองใช้อ้างอิงที่สำนักงานการศึกษาท้องถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์สุขภาพของมารดาและเด็กของกรมสาธารณสุขและศูนย์บริการครอบครัวของกรมประกันสังคม โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนอนุบาลที่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กรับเอามาใช้ในหลักสูตรของผู้ที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น



ภายใต้หัวข้อ “หัวข้อที่เกี่ยวข้อง” การศึกษาระดับอนุบาลที่ทำการร่วมสำหรับโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนอนุบาลที่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก หรือ

รายชื่อของโรงเรียนอนุบาล/โรงเรียนอนุบาลที่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กที่สอนด้วยภาษาอังกฤษมีในเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ <http://edb.gov.hk/ncs> [รายชื่อโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ภายใต้หัวข้อ “หัวข้อที่เกี่ยวข้อง”]

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาระดับอนุบาล ผู้ปกครองสามารถติดต่อส่วนฝ่ายพัฒนาโรงเรียนที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์อยู่ที่หน้า 14

